



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

19 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นผลกระทบ

1. การดูแลคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, Chiangmai-mail, กรมประชาสัมพันธ์)

- นพ.ทวีศิลป์ วิทยโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ตามที่ก.การต่างประเทศเปิดให้คนไทยในต่างประเทศลงทะเบียนตั้งแต่ 15-18 เม.ย. ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สำหรับผู้ที่กลับเข้าประเทศทางด่านชายแดนต่างๆ มี 1,984 คน เฉพาะด่านใน 3 จังหวัดชายแดนใต้มี 1,604 คน จะทยอยเดินทางกลับเข้ามาจนถึงสิ้นเดือน เม.ย. และวันนี้จะมีนักเรียนเอเอฟเอฟ 132 คน เดินทางมาลงเครื่องที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ และคนไทยอีก 162 คน มาลงเครื่องที่ทำอากาศยานอุตะเถา ซึ่งได้เตรียมสถานที่กักตัวแล้ว ขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่ากังวล เพราะแต่ละแห่งต้องผ่านการประเมินจัดสถานที่ และกระบวนการที่ดูแลให้ถูกต้องตามหลักของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : ThaiPBS

- มีรายงานว่า เด็กนักเรียน AFS จากสหรัฐฯ กลุ่มแรกกว่า 120 คน ที่จะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 22.00 น. เที่ยวบินอาเจล่าช้ากว่ากำหนด เพราะมีเด็ก 1 คน มีไข้เกินเกณฑ์ไม่สามารถเดินทางกลับได้ เจ้าหน้าที่สถานทูตเข้าไปดูแลแล้ว โดยตามกำหนดเจ้าหน้าที่จะพากลุ่มนี้ไปกักตัวที่ โรงแรมรามาดาพลาซ่า บาญ วินด์แฮมฯ ถ.เจริญกรุง กทม. ซึ่งเป็น State Quarantine

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ผู้จัดการ

- ปลัด มท. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของพลเมืองไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน 21 จังหวัด 23 ช่องทาง โดยอนุญาตให้ผ่านจุดผ่านแดนถาวรวันละไม่เกิน 100 คนต่อ 1 ช่องทาง เริ่มตั้งแต่ 18 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, TNN

- แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมรับแรงงานไทยจากมาเลเซียที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 4,000 คน ผ่าน 5 ด่านใน 4 จังหวัดภาคใต้วันละไม่เกิน 350 คน ตั้งแต่ 18 เม.ย. ได้แก่ ด่านพรมแดนสุโข-ลก.จ.นราธิวาส วันละ 100 คน ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง จ.ยะลา 50 คน ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเตาะ จ.สงขลา 100 คน ด่านตรวจคนเข้าเมืองวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 50 คน ด่านตรวจเข้าเมืองท่าเรือตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 50 คน โดยแต่ละพื้นที่ได้เตรียมสถานที่กักกันตัวไว้แล้วกว่า 70 แห่ง ทุกคนต้องผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวด พร้อมจัดรถพาไปสถานที่รัฐจัดเตรียมไว้กักกันตัวจนครบ 14 วัน มีเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร คอยดูแล ส่วนผู้ที่หลบหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมายจับกุมได้กว่า 90 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมนำเข้ากระบวนการคัดกรองและส่งไปยังสถานที่กักกันตัวทุกคน ส่วนเรียนกลุ่ม AFS ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยช่วง 17-19 เม.ย. รวมถึงคนไทยที่จะเดินทางกลับมาจากประเทศอื่นๆ มีการปฏิบัติ 3 ขั้นตอน 1.ต้องมีรายชื่อของผู้ที่ต้องการเดินทางกลับมา โดยก.การต่างประเทศจะจัดลำดับในการเดินทางกลับ 2.ต้องมีเที่ยวบินที่ยังให้บริการ โดยสถาบันการบินพลเรือนจะดูแล และ 3.การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อเป็น State Quarantine โดยก.มหาดไทยร่วมกับ ก.กลาโหมดำเนินการ และมีบุคลากรทางการแพทย์จาก สธ.ร่วมปฏิบัติงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- หน่วยข่าวความมั่นคง รายงานว่า มีกลุ่มคนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทย-มุสลิม 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่อยู่ในประเทศมาเลเซียและต้องการเดินทางกลับประเทศ จะขอยกเว้นการตรวจและขอใบรับรองแพทย์จากพ.มาเลเซีย อ้างว่าไม่มีเงินจ่ายค่าตรวจโรค และไม่สามารถเดินทางไปพ.ได้ เพราะค่าเช่ารถแพงและไม่มีรถโดยสารสาธารณะ โดยมีการเตรียมแรงงาน 300 คน เดินทางเข้าประเทศโดยที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ในวันที่ 19 เม.ย. เพื่อกดดันเจ้าหน้าที่รัฐ หากได้รับการยกเว้น อีกหลายพันคนจะเดินทางกลับโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วย นอกจากนี้ การลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติด้าน จ.นราธิวาส ซึ่งนอกจากเป็นแรงงานในพื้นที่ ยังมีแนวร่วมบวนการแบ่งแยกดินแดนอีกจำนวนหนึ่งเตรียมเดินทางเข้ามา 3 จังหวัด 4 อำเภอ ในช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อเตรียมการก่อการร้าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, ไอเอ็นเอ็น, thebangkokinsight, กรมประชาสัมพันธ์) ทีวี่ทุกช่อง

- ที่บริเวณด่านพรมแดนสะเตาะ จ.สงขลา มีคนไทยเดินทางเข้ามาทั้งสิ้น 102 คน รอง ผวจ.สงขลา เปิดเผยว่า การรับผู้เดินทางกลับประเทศเป็นไป

ประเด็นข่าว

ด้วยความเรียบร้อย เบื้องต้นมีคนไทยลงทะเบียนเดินทางผ่านด่านสะเดากว่า 1,500 คน ได้เตรียมสถานที่กักตัวไว้แล้วอย่างเพียงพอ

-ที่ด่านพรมแดนวังประจัน อ.ควนโดน และด่านท่าเทียบเรือตำมะลัง อ.เมืองสตูล เจ้าหน้าที่มารอรับแรงงานไทย 44 คน โดยเข้าทางด้านพรมแดนวังประจัน 29 คน และด่านท่าเทียบเรือตำมะลัง 15 คน จากนั้นพาไปตรวจคัดกรอง ก่อนนำไปกักตัวตามสถานที่ของรัฐที่ได้จัดเตรียมไว้

-ที่สุโขทัย จ.นราธิวาส ผู้ว่าฯ ได้ไปรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย 91 คน เบื้องต้นพบไข้ 1 ราย ด้าน กทท.เปิดสนามกีฬา จ.นราธิวาส ใช้เป็นสถานที่กักตัว

-ที่ด่านเบตง จ.ยะลา มีแรงงานไทยเดินทางกลับเข้ามา 20 คน โดย 13 คน ไม่มีใบรับรองแพทย์ จึงให้กลับไปขอใบรับรองแพทย์ให้ครบถ้วน อีก 7 คน มีเอกสารครบถ้วน จึงคัดกรองวัดไข้ก่อนส่งตัวไปสถานที่กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์(มติ, บ้านเมือง, คมชัดลึก, thaiPBS, 77kaoded)

-รองผู้ว่าฯ สระแก้ว รอรับตัวคนไทยจากกัมพูชาเดินทางกลับบ้านชุดแรก 11 คน ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วส่งไปที่กองร้อย อส. เพื่อกักตัว 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์)

-จ.กาญจนบุรี มีคนงานชาวไทยต้องการกลับประเทศกว่า 389 คน กำหนดแผนเดินทางกลับเข้าไทย 4 วัน วันแรก 98 คน วันที่สอง 92 คน วันที่สาม 100 คน และวันที่สี่ 98 คน โดยวันแรก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำรถตู้ 10 คันไปรับแรงงานทั้ง 98 คน ไปส่งที่สถานที่กักกัน ซึ่งเป็นรีสอร์ต 2 แห่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์สยามรัฐ

-ผู้ว่าฯ หนองคาย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคนไทยที่เดินทางมาจาก สปป.ลาว 7 คน ทั้งนี้ มีคนไทยลงทะเบียนเดินทางผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จำนวน 56 คน จังหวัดได้เตรียมสถานที่กักตัวไว้แล้วอย่างเพียงพอ

2.คัดค้านสถานที่กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ชาวบ้าน ต.คลองทราย และ ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา ประมาณ 50 คน รวมตัวเพื่อเรียกร้องไม่ให้ใช้อาคารหอพักนักศึกษา ร.ร.นาทวี วิทยาเขต ม.2 ต.คลองทราย เป็นสถานที่กักตัวของคนไทยที่เดินทางกลับจากมาเลเซียเกรงว่าจะได้รับเชื้อโควิด-19 นายเชิดพงษ์ ใจตรง รก.นายอำเภอ นาทวี ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและกลุ่มผู้เรียกร้องพอใจแยกย้ายกลับ ขณะที่ ชาวบ้านเขตเทศบาล ต.ควนเนียง อ.ควนเนียง รวมตัวกันที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (หลาเขียว) เพื่อคัดค้านไม่ให้เทศบาลใช้พื้นที่บริเวณชายหาดปากบางเป็นสถานที่กักตัว และปิดกั้นถนนไม่ให้เข้าชายหาดปากบาง และยังไม่ได้ข้อสรุป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-บริเวณหอพักหาดทอง ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวคนไทยที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย 1 ราย ชาวบ้านบางขน หมู่ 6 กว่า 100 คน ได้รวมตัวกันคัดค้าน เพราะกลัวเชื้อแพร่ระบาด ผวจ.พัทลุง ได้พูดคุยทำความเข้าใจ แต่ชาวบ้านไม่ยินยอม สุดท้ายจะส่งไปกักตัวที่บ้านตัวเอง โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ จะดำเนินคดีกับแกนนำที่ปลุกระดมชาวบ้านเนื่องจากการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

3. ผู้กักตัวที่สัทธิบัติโควิด 4 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์(แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, thaiPBS, sanook)

-กองทัพเรือ และ สธ. พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นำกลุ่มคนไทยในพื้นที่อาคารรับรองสัทธิบัติ จ.ชลบุรี 273 คน ที่ผ่านการกักตัวครบ 14 วัน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งกลับภูมิลำเนา โดยจัดรถบัส 14 คัน และรถตู้โดยสาร 2 คัน นำทั้งหมดไปส่งหน้าศาลากลางจังหวัด ก่อนจะให้ญาติมารับกลับบ้านต่อไป เหลือ 11 คน ที่ไม่สามารถกลับได้ เนื่องจากตรวจพบเชื้อ 4 คนอยู่ห้องเดียวกัน และอยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 2 คน นำส่งรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อีก 5 คนที่สัมผัสใกล้ชิดยังคงเฝ้าสังเกตอาการที่อาคารรับรองสัทธิบัติต่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น TNN)

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า แม้ระยะพักตัวของเชื้อไวรัสเฉลี่ย 5-7 วัน แต่อาจเพิ่งแสดงอาการในช่วงท้ายๆ ของการกักตัว สำหรับ 4 คนที่พบล่าสุดก็เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป ส่วนคนที่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ก็ยังมีโอกาสในการติดเชื้อ ดังนั้นขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตนให้ดี ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ไปในที่พลุกพล่าน

4.การบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, kapook, ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ประชาชาติธุรกิจ, จส.100, sanook, thestandard, TNN, 77kaoded) newtv, one31, thaiPBS

-โฆษก ศบค. กล่าวถึง การบริจาคสิ่งของที่วัดดอนเมืองซึ่งมีประชาชนเดินทางไปรับจำนวนมาก ว่า รู้สึกตกใจ เพราะได้ประชาชนสัมพันธ์ไปมากกว่า

ประเด็นข่าว

ไม่ควรไปในพื้นที่แออัด จึงขอให้ผู้บริจาคจัดระบบที่ดี ส่วนคนที่ไปรวมตัวกันให้เฝ้าระวังตัวเองภายใน 7-14 วัน หากมีอาการป่วยให้มาพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคงยินดีที่ให้คำแนะนำกับผู้ที่ต้องการจะบริจาคต่อจากนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationweekend

-ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตดอนเมืองไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า เมื่อทราบเรื่องได้จัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยจัดแถวให้ประชาชนเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย จึงฝากแจ้งไปยังประชาชนที่ต้องการจะแจกอาหาร สิ่งของต่างๆ ให้ประสานสำนักงานเขตล่วงหน้า เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ช่วยจัดระเบียบการแจกตรวจวัดไข้ และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, sanook, ทิวทุกช่อง

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Janly Mui” โปสต์คลิปเหตุการณ์ที่ลานประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ มีคนจำนวนมากเบียดเสียดรับอาหารและสิ่งของช่วยเหลือที่มีคนนำมาตั้งเต็นท์แจก ล่าสุดผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงใหม่รับผิดชอบจัดระเบียบการแจกอาหารหรือความช่วยเหลือต่างๆ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า

5.หน้ากากอนามัยราคาแพง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นพ.ธนวรรธน์ โชติมา นายกสมภาคคลินิกไทย และ ศ.ดร.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน มีหนังสือร้องเรียน นายกฯ รมว.พาณิชย์ รมว.สธ. ปลัด ก.พาณิชย์ ปลัด สธ. และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า เดิมรัฐบาลประกาศควบคุมราคาหน้ากากอนามัยขึ้นละ 2.50 บาท แต่ขณะนี้ราคาขึ้นละ 4.28 บาท สมาคมรพ.เอกชน ขอให้รัฐบาลตั้งงบประมาณสนับสนุนหน้ากอกอนามัย และจัดสรรหน้ากอกอนามัยให้รพ.เอกชนโดยตรง ส่วนสมาคมคลินิกไทย ขอสนับสนุนหน้ากอกอนามัยวันละ 60,000 ชิ้น เหมือนที่รัฐบาลสนับสนุนภาคส่วนอื่น และประชาชนทั่วไป

6.เครียดฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, nationtv.

-ที่ จ.สุรินทร์ ชายวัย 74 ปี โดนกักตัวโควิด-19 อยู่คนเดียว เกิดความเครียด และรมควันฆ่าตัวตายในห้องนอน

7.การรักษาด้วยพลาสมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, nationtv.

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โปสต์ให้ความรู้ประเด็นการบริจาคพลาสมา ว่า ผู้ที่หายแล้วจะมีภูมิต้านทานสูงมากประมาณ 4-6 อาทิตย์ หลังจากเริ่มมีอาการ ภูมิต้านทานจะยังคงอยู่สูงในระยะ 2-3 เดือนแรก แล้วค่อยๆ ลดลงจนถึง 6 เดือน เมื่อผู้บริจาคมาติดต่อ ศูนย์บริการโลหิตจะให้ลงทะเบียนออนไลน์ แล้วจะเรียกมาทำการตรวจว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 เหลืออยู่ ตรวจระดับภูมิต้านทาน ตรวจไวรัส อื่นๆ เช่นเดียวกับการบริจาคเลือดทั่วไป ผู้ที่หายจากโรคสามารถบริจาคได้ถึง 6 ครั้ง ถ้าภูมิต้านทานอยู่ในระดับสูง ส่วนผู้ป่วยที่รับพลาสมารักษา จะต้องมีการเปรียบเทียบกรุ๊ปเลือดว่าเข้ากันได้หรือไม่ และในการรักษาผู้ป่วย 1 ราย อาจให้มากกว่า 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับอาการของโรคและปริมาณไวรัสในตัวผู้ป่วย เป็นดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

8.ระวังเชื้อระบาดในฤดูฝน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้มีฝนตกหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีความชื้นและอากาศเย็นขึ้น ทำให้เชื้อสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น สิ่งที่ประชาชนยังต้องทำเหมือนเดิม คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หลีกเลี่ยงการไปในที่คนมาก และขอให้สำรวจหน้ากอกผ้าไว้วันละหลายๆ ชิ้น ถ้าโดนละอองฝนแล้วหน้ากอกชื้นขอให้เปลี่ยนใหม่

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา และเลขาธิการ สช. ยอมรับว่า สภาพอากาศมีผลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะเชื้อไวรัสจะมาพร้อมสภาพอากาศที่เย็น

พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โปสต์เฟซบุ๊ก ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศหน้าฝน กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ว่า อาจขยายผลการระบาดใหญ่และรุนแรง โดยเฉพาะในฤดูฝนของไทย

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, kapook

-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีพระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้ รพ.ปัตตานี รพ.ยะลา รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ แห่งละ 1 เครื่อง และรพ.พระนั่งเกล้า 2 เครื่อง โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ รพ.จุฬาภรณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, newtv, innnews, จส.100)

ประเด็นข่าว

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป เปิดเผยว่า วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะนี้ 29 จังหวัดไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกันอย่างน้อย 14 วัน และอีก 9 จังหวัดยังไม่พบผู้ป่วย หากยังคงมาตรการอย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายในสิ้นเดือน เม.ย. อาจมียอดผู้ป่วยสะสมประมาณ 3,000 ราย และหากมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ขอให้ประชาชนอย่าประมาท เพราะการระบาดของไวรัสจะขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วหากพบผู้ป่วยรายใหม่ จึงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม สธ. จะเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ที่เคยพบผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อ โดยขณะนี้มีการตรวจค้นหาผู้ป่วยในชุมชนเพิ่มมากขึ้น และพบอัตราผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการตรวจไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ทำได้เร็วขึ้น เนื่องจากมีห้องปฏิบัติการทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง และรพ.ออกฤทธิ์สารตรวจได้เอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน newtv.

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีอนุญาตให้คนไทยกลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดชายแดน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมาโดยตลอด คนไทยที่เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนทุกคนจะเข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรอง วัดไข้ เฝ้าระวังสังเกตอาการ และดูแลตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ระบุว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายและตรวจไม่พบเชื้อแล้วต้องกักตัวต่ออีก 14 วัน เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่ปลอดภัยและเพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะไม่แพร่เชื้อ และขอให้ประชาชนทุกคนอย่าประมาท หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอหลังจากจับสิ่งของ นอกจากนี้ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้านเป็นเวลาอีก 1 เดือน เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนที่ใช้ชีวิตในสังคม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, workpointnews, innnews, newtv)

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันมีหน้ากากอนามัยคงคลังหน่วยบริการประมาณ 11 ล้านชิ้น อัตราการใช้ประมาณ 4.04 แสนชิ้น/วัน จะใช้ได้ประมาณ 27 วัน และได้รับจัดสรรเพิ่มวันละ 7 แสนชิ้น ส่วนหน้ากาก N95 ตั้งเป้าไว้ประมาณ 5 ล้านชิ้น จัดหาได้ประมาณ 5.8 แสนชิ้น อัตราการใช้ประมาณ 1.39 หมื่นชิ้น/วัน ได้จัดสรรและสำรองอยู่ที่รพ.ต่างๆ ประมาณ 2.28 แสนชิ้น รोजจัดสรรและสำรองกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่อก.ประมาณ 8.7 หมื่นชิ้น หลายฝ่ายได้ช่วยกันจัดหา โดยคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ม.นวมินทรราชินี พัฒนาหน้ากาก Silicone Mask N99 สามารถใช้ซ้ำได้ ผลิตให้รพ.ไปแล้วกว่า 3 พันชิ้น และจะผลิตเพิ่มอีก 5 พันชิ้น อก.จึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน้ากากตัวนี้ด้วย สำหรับชุด PPE มีเป้าหมายจัดหา 5 ล้านชุด ได้จาก 3 แหล่ง คือ Lakeland เวียดนาม 1.36 แสนชุดในเดือนนี้ และจากสปอร์ตอิมพอร์ต 1 แสนชุด และ DKSH เป็น Surgical Gown อีก 1 แสนชุด รวมเป็น 3.36 แสนชุด และร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย ผลิต Surgical Gown ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 20 ครั้ง อยู่ระหว่างการพัฒนาและเร่งผลิต รวมทั้งจะพัฒนา PPE ของไทยเอง โดยจะนำไปทดสอบที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อขึ้นทะเบียนกับ อย. ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์(แนวหน้า, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ)

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อก. กล่าวว่า จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์มาแล้ว 1.87 แสนเม็ด ส่งให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้แล้ว 5.45 หมื่นเม็ด คงสำรองอยู่ที่รพ.ต่าง ๆ ประมาณ 3.06 หมื่นเม็ด รोजจัดสรรและสำรองกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่อก.ประมาณ 1.01 แสนเม็ด หากจะให้มั่นใจว่าสามารถรองรับสถานการณ์ได้ต้องมียาในสต็อกไม่น้อยกว่า 1 ล้านเม็ด อก.จึงได้ติดต่อจัดซื้อวัตถุดิบจากจีนเพื่อนำมาผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ในประเทศแล้ว น่าจะมาถึงในสัปดาห์หน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ประกาศ 4 มาตรการสำหรับสถานประกอบการป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้ 1.การควบคุมทางวิศวกรรม ได้แก่ การตรวจสอบระบบระบายอากาศ ใช้เครื่องจักรแทนกำลังคน เพื่อลดโอกาสการพูดคุยกันแบบต่อหน้าระหว่างพนักงาน และจัดสถานที่ทำงานให้มีฉากกั้นระหว่างบุคคล 2.การควบคุมโดยการบริหารจัดการ ลดกระบวนการทำงานให้พนักงานสัมผัสเชื้อโรคน้อยที่สุด 3.กำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดยจัดสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ถูกสุขอนามัยส่วนบุคคล 4.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ แวน อุปกรณ์ป้องกันส่วนใบหน้า หน้ากากอนามัย และในกรณีเป็นพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ต้องแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ตรงกับลักษณะการทำงาน สำหรับพนักงานในสถานประกอบการ เมื่อกลับถึงบ้านต้องทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดโอกาสนำเชื้อเข้ามาติดต่อสู่คนในครอบครัว

สื่อที่นำเสนอ : newtv

-ภญ. สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. แนะนำวิธีการเลือกซื้อหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุด PPE เพื่อบริจาคให้แก่บุคลากรทาง

ประเด็นข่าว

การแพทย์ สำหรับการซื้อจากผู้ขายในประเทศ ขอให้ดูใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ส่วนการนำเข้ามาเพื่อบริจาคมให้หน่วยงานของรัฐ ขอให้เตรียมหนังสือชี้แจงการนำเข้าที่ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (ชื่อ ยี่ห้อ รุ่น) หน่วยงานรับบริจาค จำนวนบริจาค และบัญชีราคาสินค้า (invoice) ที่สำคัญต้องมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่รับบริจาคด้วย แล้วนำไปยื่นที่ด่านอาหารและยา โดยจะพิจารณาออกของให้ทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ควรได้เข้ารับการตรวจมากที่สุด 2.กลุ่มที่มีความตื่นตระหนกและวิตกกังวล 3.กลุ่มที่ต้องการใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันสถานะ โดยกลุ่มที่ 2 และ 3 เดินทางมารพ.เพื่อขอรับการตรวจคัดกรองมาก ทำให้มีความเสี่ยงจะติดเชื้อเพิ่มขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายสูง สถาบันฯ จึงได้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นในส่วนที่เป็นประเด็นคำถามการคัดกรอง ก่อนเข้าสู่การวินิจฉัยกับแพทย์ ซึ่งประเมินอาการได้ค่อนข้างแม่นยำถึง 80% โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการเป็นจิตอาสากว่า 80 คน และมีแพทย์จากต่างจังหวัด แพทย์ด้านสุขภาพจิต มาร่วมให้บริการอีกประมาณ 700 คน นอกจากนี้ยังมีนักสังคมสงเคราะห์อีก 300 คน ช่วยผู้ที่ได้รับการรักษาแล้วและกลับบ้านได้ที่อาจจะได้รับผลกระทบในส่วนของจิตใจและสภาพแวดล้อมทางสังคม

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ผู้จัดการ

-รพ.บุรีรัมย์ เปิดแล็บตรวจโควิด-19 รั้วผลภายใน 5 ชม. เพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรองผู้ป่วยรวดเร็วมากขึ้น จากเดิมต้องส่งไปตรวจที่นครราชสีมาพร้อมมีห้องแยกและหอผู้ป่วยเฉพาะโรคด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เพจเฟซบุ๊กกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่คลิปแสดงถึงการเตรียมพร้อมมาตรการตรวจคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมข้อความให้กำลังใจ เชื่อว่าไทยต้องชนะ และผ่านวิกฤตินี้ไปได้

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, nation

-แฟนเพจเฟซบุ๊ก "อดุลย์-สวัสดิ์" โพสต์ข้อความระบุว่า นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นพ.สสจ.ปัตตานี มีอาการเจ็บหน้าอก ส่งรพ.ปัตตานีเพื่อตรวจอาการ และส่งต่อรพ.หาดใหญ่ทันที แพทย์ศูนย์หัวใจ รพ.หาดใหญ่ เร่งทำหัตถการขยายเส้นเลือดหัวใจ อาการปลอดภัยแล้ว คาดว่าเกิดจากการโหมงานหนักตลอดหลายเดือนเพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, เดลินิวส์) เว็บไซต์(มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิค, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, matichonweekly, thebangkokinsight, thestandard, acnews, efinancethai, mthai, จส.100, 77kaoded, innnews) ทีวีช่อง one, mcot, nationtv, thaipbsn, newtv.

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 33 ราย หายป่วยแล้ว 1,787 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,733 ราย ผู้ป่วยยังรักษาในรพ. 899 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 47 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบป่วยสูงสุด 20-29 ปี และ 30-39 ปี ขอให้คนในครอบครัวช่วยกันดูแลเพราะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อสูงสุด และเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิต เมื่อวิเคราะห์อัตราการเสียชีวิตของประเทศไทยพบอัตราการป่วยและเสียชีวิต 1.7% ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ แสดงถึงศักยภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ กลุ่มอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ 50-59 ปี จำนวน 14 ราย จากผู้ป่วย 367 ราย คิดเป็น 29.8% ขณะที่โรคประจำตัวที่พบรวมในผู้เสียชีวิตอันดับ 1 คือ โรคเบาหวาน รองลงมา โรคความดันโลหิตสูง ไชมันในเลือดสูง และโรคหัวใจ ส่วนการจัดส่งหน้ากากอนามัย ขณะนี้จัดส่งให้กับสธ.แล้วกว่า 22 ล้านชิ้น ก.มหาดไทย 13.5 ล้านชิ้น และพบว่าอุบัติเหตุบนถนน-เมาแล้วขับ เสียชีวิตช่วงสงกรานต์ลดลง 71%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, nationtv., Newtv.)

-ก.กลาโหม กำชับหน่วยงานขึ้นตรงให้ดูแลคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เตรียมประสานสธ.เพื่อรับมอบห้องผู้ป่วยแรงดันต่ำที่ร่วมกันผลิตแล้วเสร็จ 44 ห้อง นำไปติดตั้งตามรพ.ต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-กรมการปกครอง สั่งตรวจสอบรายชื่อ "ผู้สูงอายุ 70 ขึ้นไป - เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี" กลุ่มที่อยู่ในเคหสถานทั่วประเทศ แยกเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประสานรพ. สถานพยาบาล อสม. เข้าช่วยเหลือป้องกันติดเชื้อโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-จ.สกลนคร ร่วมกับ สสจ.สกลนคร พิจารณาคัดเลือกศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร เป็น Local Quarantine โดยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้เข้ามาชี้แจงสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้าน โดยจะรายงานข้อมูลให้ชาวบ้านได้รับทราบผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ

ประเด็นข่าว

ประกาศผ่านระบบเสียงตามสายโดยผู้ใหญ่บ้าน มีการดูแลพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชม. สำหรับห้องพักของศูนย์ฯ เป็นพื้นที่โล่ง สะอาด และมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

สื่อที่นำเสนอ : thaiPBS

-จ.ชลบุรี แบ่งการดูแลคนไทยกลับจากต่างประเทศเป็น State Quarantine 2 แห่ง Local Quarantine 1 แห่ง และรพ.สนาม 1 แห่ง โดย State Quarantine คือ อาคารรับรองของกองทัพเรือ และ โรงแรม แอมบาสเดอร์ซิตี จอมเทียน พัทยา โดยเจ้าหน้าที่ทหารบก และก.กลาโหมรับผิดชอบ ส่วน Local Quarantine อยู่ที่โรงแรม แกรนด์ เบลล่า พัทยา เป็นทั้ง รพ.สนาม ศูนย์รับตัวกลุ่มคนที่ต้องอยู่ในช่วงสังเกตอาการตามเกณฑ์ PUI และเป็นศูนย์ COVID-19 ให้คนกลุ่มเสี่ยงในเมืองพัทยา มาตรวจหา COVID-19 ฟรี 2,000 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, newtv., สำนักข่าวไทย, thestandard

- จ.ลำปาง จัดตั้งขยะทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วกว่า 100 ถัง ในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ
- จ.ภูเก็ต จัด 20 ทีม ลงคัดกรองกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ชุมชนบ้านบางเทา มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายกว่า 2,000 ครัวเรือน รวมกว่า 9,000 คน
- กทม. จันทบุรี พิจิตร ส่งตัวผู้ที่ผ่านการกักตัวใน Local Quarantine ครบ 14 วัน กลับบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถอดบทเรียน 6 ข้อ วิกฤตโควิด-19 ดังนี้ 1.ต้องสู้โดย Social Distancing 2.ต้องสู้โดยยกระดับศักยภาพทางการแพทย์ 3.ต้องสู้โดยมีอุปกรณ์ป้องกันให้ครบ 4.ต้องสู้โดยการตรวจเชื้อให้มากที่สุดในกลุ่มเสี่ยง 5.ต้องมีระบบป้องกันที่สมบูรณ์ โดยสร้างห้องความดันบวกครอบคนตรวจ และสร้างห้องความดันลบ ครอบผู้มีความเสี่ยง 6.วัคซีน คือทางออก ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้จัดตั้งศูนย์รวมนวัตกรรมสู้โควิด-19 "KMITL GO FIGHT COVID-19" ศึกษา คิดค้น วิจัยและพัฒนาวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ เช่น การประดิษฐ์เครื่องช่วยหายใจแบบลูกเห็บขนาดเล็ก ราคา 5,000 - 10,000บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการผลิตและส่งมอบให้กับรพ.และหน่วยงานที่ต้องการ ห้องแยกโรคความดันลบ ตู้ตรวจเชื้อแบบความดันบวกและแบบความดันลบ เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมคณะ สวมหน้ากากอนามัย ออกช่วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณซอยหมอเหล็ง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และให้กำลังใจประชาชนร่วมกันฝ่าวิกฤติในครั้งนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, โลกวันนี้

-ม.มหิตล กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยวัสดุที่จะมาใช้ผลิตหน้ากาก N95 และพัฒนาแผ่นกรองให้ใช้กรองได้ดีทั้งฝุ่นและเชื้อโรค การออกแบบและจำลองทางวิศวกรรมศาสตร์ในการออกแบบหน้ากาก N95 ที่เหมาะสม รวมถึงการร่วมวิจัยแบบสหสาขาวิชา ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ธอส. เตรียม 1 หมื่นล้านบาท ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ โดยพักชำระหนี้เงินต้น 4 เดือน ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application : GHB ALL ตั้งแต่ 20 - 30 เม.ย. 2563

รายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, เดลินิวส์, จส.100, thebangkokinsight, sentangsedtee, nationweekend, nationtv., workpointnews, sanook)

-แมทธิว ดิน และ ลีเดีย ครีนิยร์ซด์ สองสามีภรรยานักแสดงที่ป่วยเพราะโรค COVID-19 ออกจากรพ.แล้ว โดยลีเดียได้โพสต์ข้อความว่า หลังจากที่รักษาในรพ.นานกว่า 30 วัน ตอนนี้ทั้งคู่ปลอดภัยกลับบ้านแล้ว และจะทำตามคำแนะนำของแพทย์ทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์(บ้านเมือง, ผู้จัดการ, INN, thebangkokinsight, กรมประชาสัมพันธ์, 77kaoded, newtv.)

-ขอนแก่น ผู้ว่าฯ ระบุ ผลตรวจร่างกายบุตรชายผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 5 และ 6 ไม่พบการติดเชื้อ แต่พบภูมิคุ้มกัน แสดงว่าลูกชายของผู้ป่วยมีการติดเชื้อและหายขาดจากโรคแล้ว รพ.ขอนแก่นได้ประสานขอพลาสมาจากลูกชายผู้ป่วย โดยส่วนหนึ่งจะส่งให้สภากาชาดไทย และอีกส่วนหนึ่งจะนำมาใช้กับแม่วัย 63 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่ 5 โดยอาการล่าสุดยังทรงตัว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ อยู่ในห้องไอซียู รพ.ขอนแก่น ซึ่งได้ปรับเป็นห้องความดันลบรักษาผู้ป่วยรายนี้โดยเฉพาะ ขณะที่ผู้ป่วยรายที่ 6 ซึ่งเป็นสามี พบว่าอาการเป็นปกติ แต่ผลการตรวจยังเป็นบวก ทางแพทย์ได้ให้การรักษามากกว่าจะหายเป็นปกติ

- ปัตตานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในชุมชนของ อ.ยะรัง ยอดรวม 88 ราย
- กระบี่ พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย ใน อ.เกาะลันตา ทำให้ผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 18 ราย
- ยะลา ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่
- เพชรบูรณ์ ผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 3 รายได้รับการรักษาจนหาย และแพทย์ให้ออกจากรพ.แล้ว

ประเด็นข่าว

-ลำปาง แกล้งเปิดหมู่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อ COVID - 19 ใน อ.งาว หลังเฝ้าระวังครบ 14 วัน

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท, businesstoday

-ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ผอ.ศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมครอบครัวในสถานการณ์ COVID-19 ว่า สื่อในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในระดับประเทศที่ดีมากคือ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะโทรทัศน์มีผลต่อการรับรู้และการติดตามข่าวสารของประชาชนสูงมาก มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนทั่วประเทศ ส่วนสื่อบุคคล เช่น อสส. อสม. เพื่อนญาติ ครอบครัว และสื่อชุมชน เช่น หอกระจายข่าว มีผลต่อการรับรู้ เฝ้าระวังติดตามข่าวสารและทัศนคติต่อข่าวสารของประชาชนในเขตชนบทมากกว่าเขตเมือง ส่วนการรับรู้จำนวนผู้ป่วยและข้อมูลการระบาดของ COVID-19 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารในภาพรวมแต่ระบุในระดับจังหวัดไม่ได้ ส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับความสูญเสียภาพรวม ขณะเดียวกันยังพบว่า ครัวเรือนของคนในเขตเมืองซึ่งมีฐานรายได้สูง มีสัดส่วนความหนาแน่นของการอยู่อาศัยต่อพื้นที่ที่น้อยกว่าคนจนในเมือง หรือคนชนบท หรือคนชายแดนใต้ ขณะที่คนจนในเมือง หรือคนชนบท และคนจังหวัดชายแดนใต้ มักมีกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ร่วมกันมากกว่าและจำเป็นกว่าคนเขตเมือง จึงเสนอให้รัฐปรับเพิ่มช่องทางการสื่อสารในระดับจังหวัดให้มากขึ้น อาจต้องใช้สื่อ เช่น สื่อบุคคล หอกระจายข่าว อสส. อสม. ให้สอดคล้องกับวิถีการและประเด็นข้อมูลในระดับจังหวัด จะทำให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่ใกล้ตัวมากขึ้น และมีผลต่อการใส่ใจและการร่วมมือของประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : nationtv

-ศูนย์รวมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้รัฐบาลและสธ. เร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้มากขึ้น โดยเลือกตรวจในกลุ่มเสี่ยงที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (อสม.) ทุกคนที่ทำงานเกี่ยวข้อง สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 2.บุคคลทุกคนที่อยู่ในครอบครัว ในสถานที่ทำงาน หรือมีความสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ 3.กลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 4.กลุ่มที่มีความเสี่ยงอื่น เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เป็นต้น โดยใช้ Rapid Test ตรวจ Antibody เบื้องต้น ถ้าเป็นผลบวกจึงตรวจด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล แนะนำรัฐบาล ปรับวัด-ศาสนสถาน-โรงเรียน 3,000 แห่ง ให้เป็นศูนย์พักพิง แจกจ่ายอาหาร ด้วยงบ 10,800 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ศ.ดร.เจริญ กระจวนรัตน์ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬา “เอสซีจี แบดมินตัน อะคาเดมี่” แนะนำท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา

-กงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ส่งผู้แทนเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของคนไทยที่เสียชีวิตจาก COVID-19 ในนครลอสแอนเจลิส พร้อมทั้งมอบอาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง และสิ่งของใช้จำเป็น อาทิ แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย ถู่มือยาง เพื่อใช้ระหว่างพักรักษาและกักตัวอยู่ในที่พัก นอกจากนี้ยังส่งสิ่งของใช้จำเป็นให้แก่คนไทยผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่อยู่ระหว่างพักรักษาและกักตัวที่นครซานฟรานซิสโกด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีอธิบดีกรมการแพทย์ โพสต์ข้อความ กรณี โฆษก ศบค. ตาหนิชาวบ้านที่มาต่อคิวรับบริจาคสิ่งของเสี่ยงโควิด ว่า ที่ชาวบ้านไม่หวาดกลัวเพราะความหิวโหย เหมือนที่ทุก 11 โมงเช้า คนไทยต้องมานั่งฟังอบรมทุกวัน

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : จส.100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนกรณีมีการส่งข้อความว่า ป้ายน้ำมันกัญชาเข้าไปในจุกหมัก 2 ข้างสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสทางการหายใจได้นั้น กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยทางการแพทย์ที่ยืนยันชัดเจนว่ากัญชาสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านทางการหายใจได้ และกัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ยกเว้นกรณีนำไปใช้ทางการแพทย์ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและไม่ส่งข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ตามที่มีข้อความระบุว่า ต้มน้ำขิงร้อน โยเกิร์ต และธัญพืช 8 ชนิด ช่วยป้องกันโควิด-19 ได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่ามีข้อมูลบิดเบือน ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่รองรับว่าอาหารดังกล่าวสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ เป็นแค่เพียงอาหารที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

ประเด็นข่าว

-ตามที่มีข่าวเรื่อง น้ำกระเทียมคั้นสด รักษาโควิด-19 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากยังไม่มียางานผลการวิจัยยืนยัน และการรับประทานกระเทียมในปริมาณที่ไม่เหมาะสม อาจจะทำให้เกิดการแพ้ หรือมีอาการทางเดินอาหารไม่ปกติ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์) แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, tnn, thestandard, thebangkokinsight, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์) ทีวีทุกช่อง

-**สหรัฐฯ** มีผู้ติดเชื้อสะสม 710,021 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 37,158 ราย เป็นอันดับ 1 ของโลก รัฐบาลทุ่มเงินเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ สนับสนุนบริษัท Moderna เร่งพัฒนาวัคซีน ขณะที่ประชาชนในหลายรัฐต่อต้านนโยบายล็อกดาวน์ ด้านหน่วยงานสาธารณสุขสหรัฐฯ ทดลองใช้ยาแรมเดซิเวียร์ รักษาคนที่ติดเชื้อโควิด-19 พบว่าอาการดีขึ้น หวังเป็นแนวทางรักษาผู้ป่วยในอนาคต

-**อินโดนีเซีย** ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 407 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 5,923 คน

-**จีน** ยืนยันผู้ติดเชื้ออีก 27 คน แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 17 คน และการติดเชื้อภายในประเทศ 10 คน และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในรอบ 24 ชั่วโมง ได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่น โดยบุคลากรในสายอาชีพเสี่ยงต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อนเดินทางออกจากเมือง

-**เยอรมนี** สถานการณ์มีสัญญาณจะควบคุมได้ หลังพบผู้รักษาหายมากขึ้น ขณะที่ยอดติดเชื้อรายใหม่ทยอยลดลง เตรียมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในบางส่วน

-**สิงคโปร์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 942 ราย สูงที่สุดนับตั้งแต่เชื้อเริ่มแพร่ระบาดในสิงคโปร์ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยรวมกันในหอพัก

-**ญี่ปุ่น** ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นถึง 10,000 รายแล้ว ผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 200 ราย และกรุงโตเกียวยังคงเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เร่งขยายการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาให้ทั่วถึงด้วยบริการโทรศัพท์ ขณะที่รพ.หลายแห่งเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด และปฏิเสธที่จะรับผู้ป่วยมากขึ้น

-**อิหร่าน** มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 73 ราย ยอดผู้เสียชีวิตเป็น 5,031 ราย

-**อังกฤษ** เตรียมตั้งคณะทำงานเร่งพัฒนาและผลิตวัคซีนรักษาโควิด-19 และเตรียมนำ PPE กลับมาใช้ซ้ำหลังประสบปัญหาขาดแคลน

-**ฟิลิปปินส์** มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการยืนยันติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 766 คน ในจำนวนนี้เป็นแพทย์ 339 คน และ พยาบาล 242 คน และเสียชีวิต 22 คน

-**อินเดีย** ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 480 ราย ส่วนผู้ป่วยสะสม 14,378 ราย

-**แอฟริกาใต้** หัวเหวย (Huawei) บริจากระบบคลาวด์และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการวินิจฉัยโรค 4 ระบบ และระบบตรวจจับความร้อนอีก 4 ระบบ ให้แก่ประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อช่วยต่อสู้กับโควิด-19

-**ไต้หวัน** สั่งกักตัวทหารเรือ 700 นาย หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดกลับจากปฏิบัติการในแอฟริกา

-**ตุรกี** ผู้ติดเชื้อสะสม 82,329 ราย กลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในตะวันออกกลางแทนอิหร่าน

-**บราซิล** ปลดรัฐมนตรีสาธารณสุข เพราะขัดแย้งเรื่องการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐต่างๆ ยุติคำสั่งอยู่บ้านที่กำลังทำร้ายเศรษฐกิจ

-ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสาธารณสุข ระบุว่า โอลิมปิกโตเกียว 2020 ไม่มีทางจัดการแข่งขันในปี 2021 ได้หากเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่สามารถเอาชนะโควิด-19 ได้

-**ดร.ทีโดรส** เกเบรเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแอฟริกาเป็นห่วง เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคมีปัญหาขาดตรวจหาเชื้อไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังกังวลปัญหาสุขภาพอนามัยและความสะอาดของตลาดสดในเอเชีย ซึ่งพบว่าหลายประเทศมีการจำหน่ายสัตว์มีชีวิตและสัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหาร

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ณ 18 เม.ย. ผู้เสียชีวิต 154,350 ราย สหรัฐฯ เสียชีวิตมากที่สุด 37,079 ราย อิตาลี 22,745 ราย สเปน 20,002 ราย ฝรั่งเศส 18,703 ราย และอังกฤษ 14,607 ราย ผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 2,256,844 ราย สหรัฐฯ ยังคงมีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 706,779 ราย สเปน 190,839 ราย อิตาลี 172,434 ราย ฝรั่งเศส 149,130 ราย เยอรมนี 141,130 ราย อังกฤษ 109,769 ราย และจีน 83,784 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว 574,459 ราย

-**ทวีปแอฟริกา** มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ราย โดยแอลจีเรียมีผู้เสียชีวิตสูงสุด 364 ราย อียิปต์ 205 ราย โมร็อกโก 135

ประเด็นข่าว

ราย และแอฟริกาใต้ 50 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมกัน 19,334 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มองวิกฤติโควิด-19 ไร้หลายแง่มุม เช่น เป็นโอกาสให้ระบบสาธารณสุขไทย คนไทย ได้ถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิรูประบบสาธารณสุขที่ดีขึ้น และต่อไปนี้ นโยบายประเทศต้องคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของประชาชนให้มากขึ้น เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นโอกาสในการสำคัญที่จะปรับอย่างน้อย 3 เรื่อง 1.วิธีการให้การบริการทางสาธารณสุข 2.เรื่องกลไกนโยบายสาธารณะ 3.ทบทวนเรื่องระบบเศรษฐกิจและรูปแบบเศรษฐกิจ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ กรองข่าวกันตะกร้า

-สถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยยังเป็นทิศทางที่ดีต่อเนื่องหลายวัน จึงเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลจะต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน เพื่อคงมาตรการบางอย่างเอาไว้ แต่จะค่อยๆ ผ่อนคลายในบางสถานที่ ขณะนี้ ทีมนักวิชาการของสธ. กำลังหารือและวางแผนผ่อนคลายให้กับรัฐบาล ซึ่งจะมีการเสนอให้ ศบค.พิจารณาปลดล็อกในสัปดาห์หน้า สาเหตุที่รัฐบาลยอมผ่อนปรน นอกจากตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง อีกปัจจัยคือสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องหยุดนิ่ง การปลดล็อกให้จะทำให้ผู้ได้รับผลกระทบกลับมามีรายได้ ลดปริมาณผู้ได้รับผลกระทบ โดยหลังปลดล็อกไปแล้ว 7 วัน จะมีการประเมินอีกครั้ง

เดือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, สยามรัฐ, newtv., มติชน, nationtv., INN

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย.เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อเบอร์รี่ เอ-ซี-อี ทางเว็บไซต์ พบการโฆษณาด้วยข้อความโฆษณาแสดงคุณประโยชน์หรือสรรพคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ไอ้อวดสรรพคุณช่วยให้สายตาดีขึ้น โดยใช้เวลา 3 อาทิตย์เท่านั้น ได้ขอความร่วมมือ ก.ดิจิทัลฯ ระวังการโฆษณาและดำเนินคดีกับเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ออย. ไม่อนุญาตให้โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยเฉพาะในทางรักษาโรคเด็ดขาด และขอย้ำเตือนว่าไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดสามารถรักษาหรือทำให้สายตาดีขึ้นได้

ข่าวปลอม 8 วิธีเปลี่ยนผิวเหลือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยแพร่มีข่าวปรากฏตามสื่อประเด็น 8 วิธีเปลี่ยนผิวเหลือง ผิวขาวซีด เป็นผิวขาวอมชมพู ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อไปในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

สำนักงานสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

